

สรุปประเด็นให้สัมภาษณ์ของ
ศาสตราจารย์ ดร. ชชาติชาย ณ เชียงใหม่ โฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
ในรายการ “จุดเปลี่ยนประเทศไทย” ตอน “การชี้แจงร่างรัฐธรรมนูญ”
ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง NBT)
วันจันทร์ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙

การชี้แจงร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีบางประเด็นที่ประชาชนยังไม่เข้าใจ กรรมการร่างรัฐธรรมนูญจะต้องจัดทำเอกสารสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญเพื่อชี้แจงให้ประชาชนมีความเข้าใจที่ถูกต้องตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงสัปดาห์แรกของเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ จะแบ่งการดำเนินงานเป็น ๒ ส่วน คือ การอธิบายโดยผ่านสื่อมวลชนทางโทรทัศน์ในรายการต่างๆ และการอธิบายผ่านตัวบุคคลโดยการขอความร่วมมือจากบุคคลที่เป็นอาสาสมัครซึ่งอยู่ในตำบลและหมู่บ้าน และอาสาสมัครจะมี ๒ ประเภท คือ บุคคลที่ราชการได้ขอความร่วมมือจัดตั้งขึ้นมาได้แก่ กรรมการหมู่บ้าน อสม. สมาชิกและสหกรณ์ และสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน เป็นต้น บุคคลเหล่านี้จะทำหน้าที่เผยแพร่และประชาสัมพันธ์แทนกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อไปชี้แจงกับสมาชิกในกลุ่มต่างๆ และกลุ่มอาสาสมัครที่เป็นกรรมการหรือแกนนำของสภาองค์กรชุมชน ซึ่งมีอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ จำนวน ๔,๗๐๐ กว่าตำบล บุคคลเหล่านี้จะทำหน้าที่เป็นอาสาสมัครเพื่อไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพราะอยู่ใกล้ชิดกับครัวเรือนที่เป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มดูแลป่า กลุ่มเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น กรรมการร่างรัฐธรรมนูญได้จัดทำสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญที่มีอยู่ ๑๖ หมวด จำนวน ๒๗๙ มาตรา ในส่วนที่เป็นสิทธิเสรีภาพของประชาชน ส่วนที่เป็นกลไกของสถาบันการเมืองระบบการดำเนินงานของรัฐสภา ที่มาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา บทบาทของศาลรัฐธรรมนูญ บทบาทขององค์กรอิสระ ตลอดจนการกระจายอำนาจการปกครองท้องถิ่น ซึ่งจะต้องนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในแต่ละระดับโดยในระดับจังหวัดได้ขอความร่วมมือจากกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจะมีอนุกรรมการระดับจังหวัดดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน และในอำเภอต่างๆ ก็จะมีอนุกรรมการระดับอำเภอ โดยมีนายอำเภอเป็นประธาน มีส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการร่วมในการสนับสนุนที่วิทยากรที่อยู่ในตำบลและหมู่บ้าน ประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน ครู รวมทั้งอาสาสมัครที่จะเป็นแกนนำ มีจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ กว่าคน และจะเริ่มดำเนินการในปลายเดือนเมษายน ๒๕๕๙ โดยกระทรวงมหาดไทยจะออกคำสั่งให้จังหวัดต่างๆ ตั้งกรรมการและอนุกรรมการจากบุคคลที่เป็นอาสาสมัครมาเป็นวิทยากรในระดับจังหวัด จังหวัดละ ๕ คน และจะดำเนินการให้แล้วเสร็จในระหว่างวันที่ ๙ - ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และในปลายเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ วิทยากรจังหวัดจะดำเนินการอบรมวิทยากรอำเภอ และในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ วิทยากรระดับอำเภอก็จะดำเนินการอบรมวิทยากรระดับตำบลและหมู่บ้าน และภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ วิทยากรระดับตำบลและหมู่บ้านจะได้ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญให้แก่สมาชิกในครัวเรือนต่างๆ รวมทั้งเชิญประชาชนในหมู่บ้านเข้าร่วมประชุม จำนวน ๒ ครั้ง เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญในด้านต่างๆ เช่น ด้านสวัสดิการ สิทธิเสรีภาพ บทบาทชุมชนในการจัดการศึกษา การจัดการทรัพยากร รวมทั้งระบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา โดยกำหนดเป้าหมายให้มีการประชุมครั้งแรกให้แล้วเสร็จภายใน

๒ สัปดาห์แรก และ ๒ สัปดาห์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ จะดำเนินการในรอบที่ ๒ เนื่องจากการรับฟังการชี้แจงครั้งแรกอาจจะมีคำถามหรือข้อสงสัย ส่วนสัปดาห์สุดท้ายตั้งแต่วันที่ ๑ - ๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ก็จะดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน เพื่อให้ครอบคลุมสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญทั้งหมด โดยวิทยากรจังหวัดจะเป็นพี่เลี้ยงในระดับต่างๆ วิทยากรในหมู่บ้านสามารถสอบถามวิทยากรจังหวัดได้และจะมีโทรศัพท์สายตรงในกรุงเทพฯ หากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้โดยตรง หรืออาจจะส่ง E-mail หรือ Line ก็จะสามารถตอบข้อสงสัยได้

ในส่วนที่เป็นประเด็นการเมือง จะดำเนินการทำคล้ายกับรายการแฉะกล่อง เมื่อมีประเด็นที่ไม่ถูกต้อง กรรมการร่างรัฐธรรมนูญจะพยายามอธิบายให้เข้าใจ โดยผ่านสื่อมวลชนให้มากที่สุด ส่วนกฎหมายในการออกเสียงประชามติที่มีข้อห้าม หากมีบุคคลใดดำเนินการขัดต่อกฎหมาย รัฐบาลและคณะกรรมการการเลือกตั้งจะดำเนินการตามกฎหมาย ปัจจุบันการรับรู้ระหว่างกรรมการร่างรัฐธรรมนูญกับประชาชนมีระยะห่างกันมาก กรรมการร่างรัฐธรรมนูญจึงได้จัดทำอินโฟกราฟฟิก และแยกออกมาเป็นเรื่องๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ รวมทั้งแผ่นพับ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในร่างรัฐธรรมนูญก่อนจะมีการออกเสียงลงประชามติ ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙

นอกจากนี้กรรมการร่างรัฐธรรมนูญยังต้องการอาสาสมัครที่เป็นนักกฎหมายหรือองค์กรต่างๆ ที่สนใจก็ขอให้ประสานมายังกรรมการร่างรัฐธรรมนูญได้ และต้องการให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้เรียนรู้รัฐธรรมนูญไทย

โดย ฝ่ายเลขานุการ คณะอนุกรรมการ
ประชาสัมพันธ์และสำรวจความคิดเห็นของประชาชน
ในคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ